

Mai táng không có quan tài như truyền thống

Những lựa chọn cho việc mai táng ở NSW

Một người có thể vì một lý do tôn giáo, tâm linh, hay văn hóa để mai táng/chôn cất không cần quan tài, hoặc có thể do ý thích cá nhân. Bất kể vì lý do gì, với giấy phép hợp pháp, người ta có thể được chôn cất ở NSW mà không cần quan tài. Ngày càng có nhiều người thuộc giới tiêu thụ và gia đình ở NSW tìm những lựa chọn khác nhau trong việc chôn cất/mai táng cho phù hợp với tín ngưỡng, giá trị văn hóa và ý thích của họ.

Những lựa chọn sau đây hiện đang được dùng tại các nghĩa trang, và có thể được đưa ra thảo luận với giám đốc cơ sở tổ chức mai táng:

- quan tài đan bằng cành liễu, dây mây (hay tre lát) hoặc làm bằng sợi len;
- quan tài làm bằng bìa cứng, có thể làm theo các kiểu được vẽ mẫu;
- những ống phân hủy sinh học để rải tro (biodegradable scattering tubes), hũ đựng tro cốt bằng sứ, hũ đựng tro cốt làm bằng bột bắp (corn starch urns) hay bằng muối (salt urns);
- y phục mặc khi chôn cất làm bằng nấm phân hủy sinh học và các loại vi sinh khác; hoặc
- vải dùng quấn xác làm bằng vật liệu dễ bị phân hủy, chẳng hạn như vải dệt bằng sợi bông 100%, sợi tre, sợi cây gai, hay len.

Nếu muốn dùng vải quấn xác trước khi đem chôn cất, quý vị cần phải đi qua thêm một số giai đoạn nữa.

Những điều cần phải làm ở NSW để được quấn vải đem chôn

Ở NSW, người ta đòi hỏi phải có một quan tài thông thường để dùng vào việc chôn cất hay hỏa táng. Tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn xin phép Bộ Y Tế NSW để chôn cất một người đã qua đời trong phần mộ không có quan tài ([Đơn xin chôn cất di thể một người trong phần mộ không có quan tài](#)). Lối mai táng này gọi là 'chôn quấn xác bằng vải' (shrouded burial), vì xác được đặt trong các lớp vải thay vì trong quan tài. Một số nghĩa trang ở NSW đã tổ chức sẵn phương cách này cho một cộng đồng hay một nhóm tôn giáo nào đó, nghĩa là việc xin đặc miễn cá nhân không cần thiết. Đơn xin phép sẽ hỏi liệu quý vị đã thương lượng và đạt tới thỏa thuận với giới chức có thẩm quyền ở nghĩa trang để thực hiện việc mai táng hay chưa. Bộ Y Tế NSW đề nghị quý vị nên thực hiện giai đoạn này trước, trước khi điền vào đơn xin.

Một thành viên của gia đình, giám đốc công ty mai táng hay nhà điều hành nghĩa trang có thể đại diện cho quý vị xin sự chấp thuận hay đặc miễn của Bộ Y Tế NSW. Giám đốc công ty mai táng hay nhà điều hành nghĩa trang có thể giúp quý vị hoạch định việc mai táng quấn xác bằng vải cho chính mình hay những người thân yêu của mình.

Chi tiết liên lạc

Muốn biết thêm chi tiết quý vị có thể liên lạc với Cơ Quan Điều Hành Nghĩa Trang & Lò Hỏa Táng NSW, 4 Parramatta Square, Parramatta, NSW, 2124

Địa chỉ thư tín: Locked Bag 5022, Parramatta, NSW 2124

Địa chỉ điện thư: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au

Điện thoại: 02 9842 8470